

## สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

### สหรัฐฯ

**"ทรัมป์"ประกาศปลด จอห์น โบลตัน"พ้นตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคง** ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความเมื่อวานนี้ ระบุว่า เขาได้สั่งปลดนายจอห์น โบลตัน ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ เนื่องจากมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน "ผมได้แจ้งคุณจอห์น โบลตันเมื่อคืนนี้ว่าเราไม่ต้องมาทำงานที่ทำเนียบขาวอีกต่อไป โดยที่ผ่านมา ผมไม่เห็นด้วยอย่างมากต่อข้อเสนอมากมายของเขา เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆในทำเนียบขาว ดังนั้นผมจึงขอให้คุณจอห์นลาออก และเขาได้ยื่นจดหมายลาออกในเช้าวันนี้" "ผมขอขอบคุณจอห์นสำหรับการทำงานของเขา และผมจะประกาศชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ในสัปดาห์หน้า" ข้อความในทวีตเตอร์ระบุ (อินโฟเควสท์)

**ที่ปรึกษาทำเนียบขาวเชื่อมั่นคงเกรสไฟเขียวข้อตกลง USMCA ภายในปีนี้** นายปีเตอร์ นาวาร์โร ที่ปรึกษานโยบายการค้าประจำทำเนียบขาว กล่าวว่า เขาเชื่อมั่นว่าสภาคงจะอนุมัติข้อตกลงสหรัฐอเมริกามี็กซิโก-แคนาดา (USMCA) ภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม นางเพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ยังคงไม่เชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวจะให้การปกป้องแรงงาน และสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ นอกจากนี้ นางเพโลซียังกังวลเกี่ยวกับการขึ้นราคายา อันเป็นผลกระทบจากการบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าว (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐฯเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานลดลงเป็นเดือนที่ 2 ใน ก.ค.** สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานลดลง 31,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 7.2 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. โดยเป็นการปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ส่วนอัตราการเปิดรับสมัครงานลดลงสู่ระดับ 4.5% จากระดับ 4.6% ในเดือนมิ.ย. การลดลงของตัวเลขการเปิดรับสมัครงานได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของการจ้างงานในภาคค้าส่ง และในภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้น 237,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 6.0 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. ขณะที่อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.9% ส่วนตัวเลขการลาออกจากงานโดยสมัครใจเพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 3.6 ล้านตำแหน่ง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีอัตราการลาออกเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.4% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2544 ตัวเลขการลาออกจากงานโดยสมัครใจถือเป็นสิ่งบ่งชี้ความเชื่อมั่นของแรงงานที่คาดว่าจะสามารถหางานที่ใหม่ทดแทนได้ดีขึ้นขณะเดียวกัน อัตราการปลดออกจางานเพิ่มขึ้นในเดือนก.ค. สู่ระดับ 1.2% จากระดับ 1.1% ในเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ ตัวเลข JOLTS นับเป็นข้อมูลที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ความสนใจ โดยมองว่าเป็นมาตรวัดภาวะดีดตัวใน

ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณานโยบายการเงิน และอัตราดอกเบี้ยของเฟด (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐฯเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมร่วงลงต่ำสุดรอบ 5 เดือนในส.ค.** สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐฯ (NFIB) แถลงในวันนี้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวลง 1.6 จุด สู่ระดับ 103.1 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. นอกจากนี้ NFIB ยังระบุว่า เจ้าของกิจการลดความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ และยอดขายในตลาด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบในดัชนีความเชื่อมั่นพบว่า องค์ประกอบ 7 ใน 10 ประเภทได้ปรับตัวลง (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 73.92 จุด รับแรงซื้อหุ้นพลังงาน,อุตสาหกรรม** ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 5 เมื่อคืนนี้ 10 ก.ย.หลังจากนักลงทุนส่งแรงซื้อเข้าหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยบวกจากรายงานข่าวที่ว่า จีนได้ยื่นข้อเสนอซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq ยังคงปิดในแดนลบ เนื่องจากถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปิดที่ 2,979.39 จุด เพิ่มขึ้น 0.96 จุด หรือ +0.03% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดที่ 8,084.16 จุด ลดลง 3.28 จุด หรือ -0.04% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งเทียบยูโร,เยน ขณะตลาดจับตาประชุม ECB,เฟด** ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรและเงินเยน ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ 10 ก.ย. ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพรุ่งนี้ และการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอดูข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีก และดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 107.43 เยน จากระดับ 107.15 เยน แต่ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9909 ฟรังก์ จากระดับ 0.9917 ฟรังก์ และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3150 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3163 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ระดับ 1.1046 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1052 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 1.2353 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2345 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6860 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากระดับ 0.6862 ดอลลาร์สหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดลบ 45 เซนต์ หลัง"ทรัมป์"ปลดที่ปรึกษาด้านความมั่นคง** สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ 10 ก.ย.หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์สั่งปลดนายจอห์น โบลตัน ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ โดยตลาดมองว่าการปลดนายโบลตันซึ่งเป็นที่ปรึกษาสายเหยี่ยวและมีท่าทีแข็งกร้าวในประเด็นอิหร่านนั้น อาจทำให้ความ

ตั้งเครือข่ายระหว่างสหรัฐและอิหร่านลดน้อยลง ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนค.ค. ลดลง 45 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 57.40 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 21 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 62.38 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง \$11.9 เหตุดอลลาร์แข็ง, บอนด์ยีลด์พุ่งกดดันตลาด** สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงหลุดจากระดับ 1,500 ดอลลาร์/ออนซ์เมื่อคืนนี้ (10 ก.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์ได้ลดความน่าดึงดูดของสัญญาทองคำซึ่งซื้อขายในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ การดีดตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนเทลดการถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 11.9 ดอลลาร์ หรือ 0.79% ปิดที่ 1,499.2 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. (อินโฟเควสท์)

### ยุโรป

**รัฐสภาอังกฤษปิดประชุม 5 สัปดาห์** โฆษกนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษ เผยว่า สภาจะปิดประชุมตั้งแต่วันนี้ตามเวลาที่ท้องถิ่นและเปิดในวันที่ 14 ต.ค. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เมื่อเดือนก่อนด้วยเหตุผลว่าต้องการเวลาออกนโยบายในประเทศใหม่ ๆ "การปิดประชุมสภาครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าายกรัฐมนตรีจอห์นสันจะพยายามเป็นครั้งที่ 2 ในวันนี้เรื่องจัดการเลือกตั้งในเดือนหน้าก่อนถึงกำหนดเบร็กซิต" การสั่งปิดประชุมสภานานกว่าปกติส่งผลให้นักรัฐมนตรีจอห์นสันถูกตำหนิว่า ยึดอำนาจรัฐสภา เพราะไม่ต้องการให้ ส.ส. มีเวลาคัดค้านการที่สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรป (อียู) หรือเบร็กซิตโดยไร้ข้อตกลง นายจอห์นสันยืนยันขณะแถลงข่าวพร้อมกับนายกรัฐมนตรีลีโอ วาร์ตการ์ของไอร์แลนด์ที่กรุงดับลินวันนี้ว่า ต้องการบรรลุข้อตกลงเบร็กซิตกับอียูโดยหวังว่าจะบรรลุได้ภายในการประชุมสุดยอดอียูวันที่ 17-18 ต.ค. ที่ฟินแลนด์ แต่การไม่มีข้อตกลงก็ยังเป็นทางเลือกอยู่ เพราะเบร็กซิตควรต้องเกิดขึ้นภายในวันที่ 31 ต.ค. ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไอทีวีรายงานว่า ส.ส. ฝ่ายค้านจะขอให้เปิดการอภิปรายเบร็กซิตฉุกเฉินในวันนี้ เพื่อบังคับให้รัฐบาลเผยแพร่เอกสารเตรียมการกรณีเบร็กซิตโดยไร้ข้อตกลง และกังวลว่านายจอห์นสันจะหาทางเพิกเฉยต่อร่างกฎหมายที่จะต้องลงนามวันนี้เรื่องบังคับให้เขาขอเลื่อนเบร็กซิตออกไปอีก 3 เดือน หากสภาไม่เห็นชอบภายในวันที่ 19 ต.ค. เรื่องเบร็กซิตโดยไร้ข้อตกลง (อินโฟเควสท์)

**นายกฯอังกฤษเมินเสียงค้านจากสภา ยันแผน Brexit ต้องเป็นไปตามเดิม** นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เตรียมผลักดัน

แผนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ตามกำหนดเส้นตายเดิมในวันที่ 31 ต.ค. นี้ แม้กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐสภาและสมาชิกพรรคอนุรักษนิยมที่พากันลาออกเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อความตึงตันของเขาที่จะนำอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลง หรือ No Deal Brexit ทั้งนี้ รัฐสภาอังกฤษมีกำหนดการลงมติเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามข้อเสนอของนายจอห์นสันอีกครั้งในวันนี้ ซึ่งเขาเชื่อว่า วิธีการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนชาวอังกฤษสามารถเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้นายจอห์นสันเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์ หรือจะปูทางให้พรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านไปเจรจาเพื่อเลื่อนกำหนดเวลาการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (EU) อย่างไรก็ตาม ความพยายามครั้งแรกของนายจอห์นสันที่จะผลักดันการเลือกตั้งนั้นประสบความล้มเหลวในสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยขาดคะแนนเสียงสนับสนุนอีก 136 เสียง จึงจะครบ 434 เสียงที่จำเป็นในการอนุมัติจัดการเลือกตั้ง (อินโฟเควสท์)

**ศาลเตรียมอ่านคำวินิจฉัยกรณี no-deal Brexit ชัดต่อกฎหมายหรือไม่** ศาลสูงในเมืองเบลฟาสต์เตรียมอ่านคำวินิจฉัยในวันพฤหัสบดีนี้เกี่ยวกับการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีการทำข้อตกลง (no-deal Brexit) ว่าจะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ นายเรย์มอนด์ แมคคอร์ธีย์ ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ ได้ยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้วินิจฉัยว่า กรณีของ no-deal Brexit จะเป็นการละเมิดสนธิสัญญาสันติภาพปี 1998 ของไอร์แลนด์เหนือหรือไม่ที่ผ่านมา นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ยืนยันว่า อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่ 31 ต.ค. แม้ไม่มีการทำข้อตกลงก็ตาม (อินโฟเควสท์)

**สนง.สถิติฝรั่งเศสเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนส.ค. แต่ย่นน้อยกว่าคาด** สำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส (INSEE) รายงานในวันนี้ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนส.ค. ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งคาดว่าคลื่นความร้อนในฤดูร้อนอาจจะสนับสนุนการผลิตให้ดีดตัวขึ้นมากกว่านี้บรรดานักวิเคราะห์คาดว่าไว้ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมอาจปรับตัวขึ้นโดยเฉลี่ย 0.5% หลังจากที่ย่อตัวลง 2.3% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับคาดการณ์ ECB เล็งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ** ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (10 ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งตลาดคาดหวังว่า ECB จะออกมาตรการกระตุ้นด้านการเงินเพื่อหนุนเศรษฐกิจยุโรปโซนที่ซบเซา ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.10% ปิดที่ 386.44 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,593.21 จุด เพิ่มขึ้น 4.26 จุด หรือ +0.08%,

ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,268.71 จุด เพิ่มขึ้น 42.61 จุด หรือ +0.35% และ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,267.95 จุด เพิ่มขึ้น 32.14 จุด หรือ +0.44% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดบวก 32.14 จุด หุ้นกลุ่มแบงก์, น้ำมันหนุนตลาด** ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (10 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางขนาดใหญ่ อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไม่ช้านี้ ขณะที่การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มน้ำมันช่วยหนุนตลาด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,267.95 จุด เพิ่มขึ้น 32.14 จุด หรือ +0.44% ตลาดได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันพฤหัสบดีนี้ และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย. หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้น เนื่องจากนักลงทุนได้เทขายหุ้นกลุ่มปลอดภัยและเข้าซื้อหุ้นที่ปรับตัวย่อในปีก่อน โดยหุ้นลอยด์ส แบงกิ้ง กรุ๊ป พุ่ง 4.3% และหุ้นบาร์เคลย์ส พุ่ง 4.9% หุ้นกลุ่มน้ำมันช่วยหนุนตลาดด้วย โดยหุ้นเชลล์ บวก 2.34% และหุ้นบีพี เพิ่มขึ้น 1.56% เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากความหวังว่า กลุ่มโอเปกและประเทศที่ผลิตน้ำมันอื่นๆ อาจจะตกลงกันขยายเวลาลดการผลิตออกไปอีกเพื่อหนุนราคาน้ำมัน (อินโฟเควสท์)

**ญี่ปุ่น**

**"ชินโซ อาเบะ" เตรียมปรับครม. ญี่ปุ่นชุดใหม่วันนี้** นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เตรียมปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในวันพุธนี้ ซึ่งคาดว่านายทาโร อาโสะ รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นควมตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจะยังคงดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปในครม.ชุดใหม่นี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า นายอาเบะมีแนวโน้มว่า จะมอบความรับผิดชอบให้พรรคการเมืองพันธมิตรที่มีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่ดูแลด้านการศึกษาและเศรษฐกิจการจัดตั้งครม.ชุดใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ มีรายชื่อของสมาชิกพรรคแอลดีพี ได้แก่ นายโคอิชิ ฮากิวตะ รักษาเลขาธิการพรรคแอลดีพี ซึ่งจะมาทำหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายยาสึโตะ นิชิมูระ รองหัวหน้าเลขาธิการครม. ซึ่งจะมาทำหน้าที่รัฐมนตรีที่ดูแลเศรษฐกิจ โดยนายอิซฮู สึกะวะระ สมาชิกพรรคแอลดีพี ซึ่งเคยทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยด้านการเงิน จะเข้ามาทำหน้าที่รัฐมนตรีที่ดูแลด้านการค้า ท่ามกลางความขัดแย้งระดับทวิภาคีกับเกาหลีใต้ในประเด็นการควบคุมการส่งออกที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นของทางการญี่ปุ่น (อินโฟเควสท์)

**ญี่ปุ่นเผย GDP Q2/62 ขยายตัว 1.3% ลดลงจากตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ 1.8%** สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2562 ขยายตัว 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงจากตัวเลขประมาณการเบื้องต้นซึ่งระบุว่าขยายตัว 1.8% เนื่องจากการปรับลดประมาณการ

ตัวเลขการใช้จ่ายด้านทุนทั้งนี้ ตัวเลขประมาณการครึ่งล่าสุดของ GDP ไตรมาส 2 ที่มีการเปิดเผยในวันนี้ ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลส์ สำนักข่าวเกียวโดคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 1.2% นอกจากนี้ ตัวเลขประมาณการล่าสุดยังสะท้อนให้เห็นมุมมองของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวในระดับปานกลาง สำหรับการใช้จ่ายด้านทุนในไตรมาส 2 ขยับขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบรายไตรมาส ย่ำแย่กว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นซึ่งระบุว่ามีการขยายตัวถึง 1.5% ขณะที่การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้น ขยายตัว 0.6% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการประมาณการครั้งก่อน การเปิดเผยข้อมูลในวันนี้มีขึ้นก่อนที่มาตรการปรับขึ้นภาษีการบริโภคจาก 8% สู่ระดับ 10% จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. นี้ โดยคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายผู้บริโภคและภาพรวมเศรษฐกิจของญี่ปุ่น (อินโฟเควสท์)

**ญี่ปุ่นเผยเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 2 ล้านล้านเยนในเดือนก.ค.** กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ญี่ปุ่นเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 2 ล้านล้านเยน (1.869 หมื่นล้านดอลลาร์) ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นการเกินดุลติดต่อกันเดือนที่ 7 สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า รายงานของกระทรวงระบุว่า ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าสินค้า 7.45 หมื่นล้านเยน และขาดดุลการค้าด้านการบริการ 2.30 หมื่นล้านเยน ในเดือนก.ค. ส่วนรายได้ปฐมภูมิ (primary income) ซึ่งสะท้อนถึงรายได้จากการลงทุนในต่างประเทศ มีการเกินดุลอยู่ที่ระดับ 2.39 ล้านล้านเยน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 73.68 จุด หลังเงินเยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก** ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดติดตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ในวันนี้ ทำสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกัน 6 วันทำการ เนื่องจากเงินเยนที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปรับตัวขึ้น 73.68 จุด หรือ 0.35% ปิดที่ 21,392.10 จุด ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในวันนี้มีกลุ่มธนาคาร กลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า และกลุ่มหลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

**จีน**

**จีนปลดล็อกต่างชาติเข้าลงทุนในตลาดการเงิน หลังยกเลิกโควตา QFII/RQFII** สำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE) เปิดเผยว่า ทางสำนักงานจะยกเลิกการจำกัดโควตาการลงทุนสำหรับโครงการนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (QFII) และโครงการนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้สกุลเงินหยวน (RQFII) เพื่อเปิดตลาด และปฏิรูปตลาดการเงินของจีนนับตั้งแต่การเปิดโครงการ QFII ในปี 2545 และ RQFII ในปี 2554 นักลงทุนสถาบันกว่า 400 แห่งจาก 31 ประเทศได้ลงทุนในตลาดการเงินของจีนผ่านช่องทางดังกล่าว SAFE ระบุว่า การยกเลิกโควตา

ดังกล่าว จะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติในการเข้าสู่ตลาดการเงินของจีน และจะทำให้ตลาดพันธบัตร และตลาดหุ้นของจีนได้รับการยอมรับในระดับโลก (อินโฟเควสท์)

**"สี จิ้นผิง"ระบายความในใจ"อาเบะ" ซีคำพูด"ทรัมป์"เชื่อถือไม่ได้**  
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้แสดงความไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในระหว่างที่ปธน. สี จิ้นผิงพบปะกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในเดือนมิ.ย. ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในเวลานั้นแหล่งข่าวระบุว่า ปธน.สี จิ้นผิงได้กล่าวต่อนายอาเบะในกรอบการประชุม G20 ที่นครโอซากาว่า "ผมไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดเกี่ยวกับการเจรจาการค้า" และแม้ว่านายอาเบะได้กล่าวต่อปธน.สี จิ้นผิงว่า ปธน.ทรัมป์ไว้วางใจปธน. สี จิ้นผิง แต่ปธน. สี จิ้นผิงก็ยังคงแสดงความไม่พอใจต่อปธน.ทรัมป์ปธน.สี จิ้นผิงได้ยกตัวอย่างความไม่น่าเชื่อถือของปธน.ทรัมป์โดยระบุว่า ถึงแม้ว่าปธน.ทรัมป์เห็นพ้องกับข้อเสนอของปธน.สี จิ้นผิงที่ให้มีการพูดคุยในประเด็นของบริษัทหัวเว่ยในการเจรจาการค้า แต่เมื่อการเจรจาการค้าเริ่มขึ้น ทางฝ่ายสหรัฐกลับบอกว่า เรื่องของหัวเว่ยไม่ถือเป็นประเด็นในการเจรจาการค้า เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงจึงไม่อยู่ในวาระการเจรจา ปธน.สี จิ้นผิงยังกล่าวว่า ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐมักวิพากษ์วิจารณ์เงินเกี่ยวกับการที่รัฐบาลใช้มาตรการอุดหนุนบริษัทของรัฐ แต่สหรัฐเองก็ให้การอุดหนุนบริษัทโบอิงเช่นกัน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 3.54 จุด หลังเงินเพื่ออ่อนตัว**  
ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนี้ขยับลงภายหลังจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนส.ค.ที่ปรับตัวลง สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอ่อนตัว 3.54 จุด หรือ 0.12% ปิดที่ 3,021.20 จุด (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดขยับขึ้น 2.28 จุด จับตาการประท้วงใกล้ขีด**  
ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ทางการเมืองในฮ่องกงอย่างใกล้ชิด โดยนางแคร์รี ลัม ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนี้ว่า การที่ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงนั้น ถือเป็นภาระที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึ้น 2.28 จุด หรือ 0.01% ปิดวันนี้ที่ 26,683.68 จุด (อินโฟเควสท์)

**เอเชีย และอื่น ๆ**

**แบงก์ชาติเกาหลีใต้เผยเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้น 1.95 พันล้านดอลลาร์ในเดือนส.ค.**  
ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เผยในวันนี้นี้ว่า เม็ดเงินทุนต่างชาติมูลค่า 1.95 พันล้านดอลลาร์ได้ไหลออกจากตลาดหุ้นเกาหลีใต้ในเดือนส.ค. โดยมีสาเหตุมาจากข้อพิพาทด้านการค้าที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งความขัดแย้งทางการค้า

ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน เม็ดเงินทุนต่างชาติมูลค่า 1.43 พันล้านดอลลาร์ได้ไหลเข้าสู่ตลาดพันธบัตรของเกาหลีใต้ หลังจากธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ค.ลงสู่ระดับ 1.50% จากระดับ 1.75% สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ตลาดการเงินยังคงคาดการณ์ว่า BOK จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกภายในสิ้นปีนี้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อพิพาทการค้า ส่วนการทำธุรกรรมซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศในตลาดอินเตอร์แบงก์เฉลี่ยรายวันในเดือนส.ค. ปรับตัวขึ้น 2.5 พันล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 2.681 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ความผันผวนรายวันของอัตราแลกเปลี่ยนเงินวอนเมื่อเทียบกับดอลลาร์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.41% ในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นจากระดับ 0.29% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)

**'อาเซียน ยินหลักคำเสรีปรับกติการับโลกยุคใหม่**  
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนพร้อมคู่เจรจาเห็นพ้องเดินตามแนวทาง การค้าเสรีท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกผันผวน เห็นพ้องปรับกฎระเบียบการค้าหวังวางแนวทางรับมือการค้ายุคใหม่ ร่วมดันเอสเอ็มอี รับผิดชอบต่อตกลงการค้า ด้านสมาชิกอาร์เซ็ป ย้ำได้ข้อสรุปปีนี้ แม้ญี่ปุ่นพ้อเจรจาไม่คืบ นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 3-10 ก.ย.นี้ ที่ประชุมเห็นพ้องดำเนินการด้านเศรษฐกิจให้ได้ตามเป้าหมายในการขยายการค้าระหว่างกันอาเซียนให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2025 ด้วยการมีระบบการค้าที่เปิดกว้าง มีส่วนร่วม และยึดถือกฎเกณฑ์ กติกา และเตรียมรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาการที่ดียิ่งในการขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างอาเซียนและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย โดยบันทึกความเข้าใจ(เอ็มไอยู)ระหว่างอาเซียนและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)และแผนงานความร่วมมือระหว่าง สองฝ่ายในสาขาต่างๆ จะช่วยขยายโอกาสให้นักธุรกิจและนักลงทุนของทั้งสองภูมิภาค และก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม อาทิ การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็ และขนาดย่อม (MSMEs) (กรุงเทพธุรกิจ)

**ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ปิดทำการวันนี้ เนื่องในวัน Muharram (อินโฟเควสท์)**

**ไทย**

**เวทียรมต.เศรษฐกิจอาเซียน เห็นพ้องมุ่งมั่นขยายการค้าระหว่างกันเพิ่มเป็นสองเท่าภายในปี 2025**  
ท่ามกลางความไม่แน่นอนศก.โลก นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.พาณิชย์ เปิดเผยผลภาพรวมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 ว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาของโลกและภูมิภาค ทบทวนการดำเนิน

ตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) พร้อมทั้งรับทราบการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนในภาพรวมปีนี้ ที่คาดว่าจะเติบโตได้ 4.8% และปีหน้าที่ 4.9% โดยการค้าสินค้าในอาเซียนเพิ่มขึ้น 8.7% การค้าบริการเพิ่มขึ้น 10.6% ในขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้น 5.3% นอกจากนี้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ยังได้รับทราบความคืบหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียนในการลดภาษีภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน โดยสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) ได้ยกเลิกอากรนำเข้าไปแล้ว 99.3% ขณะที่ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ได้ยกเลิกอากรนำเข้าแล้ว 98.6% (อินโฟเควสท์)

**การท่องเที่ยว เผยยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ม.ค.-ส.ค.62 เพิ่มขึ้น 2.61% รายได้เพิ่ม 3.04%** น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยว ม.ค.-ส.ค.62 อยู่ที่ 26.50 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.61% ขณะที่รายได้อยู่ที่ 1.299 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.04% นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวไทย 5 อันดับแรก คือ จีน มาเลเซีย อินเดีย เกาหลี ลาว และนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวในอนาคตคือ อินเดีย โปแลนด์ ไต้หวัน และลาว ส่วนภูมิภาคยุโรป ยังคงติดลบอยู่ส่วนไทยเที่ยวไทย มีนักท่องเที่ยว 103.53 ล้านคน ขยายตัว 1.29% โดยจังหวัดที่ขยายตัว คือ สกลนคร ลพบุรี และปัตตานี รวมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งต่างชาติเที่ยวไทยและไทยเที่ยวไทยอยู่ที่ 2 ล้านล้านบาท คิดเป็นเติบโต 3.27% จากปีก่อน (อินโฟเควสท์)

**สคร.เผย 11 เดือนปีงบประมาณ 62 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดิน 1.67 แสนลบ. สูงกว่าเป้าหมาย 10%** นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม 2562 รัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% (กิจการฯ) นำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 5,486 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562) สคร. นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ จำนวน 167,163 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 14,656 ล้านบาท หรือสูงกว่า 10% สำหรับในอีก 1 เดือนข้างหน้าของปีงบประมาณ 2562 สคร. มั่นใจว่าปีนี้ จะจัดเก็บรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 168,000 ล้านบาท ซึ่งการจัดเก็บรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจยังคงมีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังให้แก่ประเทศรวมทั้งลดความไม่แน่นอนจากการจัดเก็บภาษีของกรมจัดเก็บภาษีต่างๆ ซึ่ง

สคร. จะดำเนินการติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดต่อไป (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 5.29 จุด ตามตลาดตปท. ช่วงรอผลประชุม ECB สัปดาห์นี้ -กรณี Brexit ยังไม่แน่นอน** SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,665.93 จุด ลดลง 5.29 จุด (-0.32%) มูลค่าการซื้อขาย 58,277.80 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงตามตลาดต่างประเทศ ในช่วงรอผลการประชุม ECB ในสัปดาห์นี้ ซึ่งตลาดเก็งกันว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน หากจริงจะหนุน Fund Flow ไหลเข้า ส่วน Brexit ยังมีความไม่แน่นอน บ้านเราก็ยังมีความคาดหวัง "มูตัส" จะปรับอันดับเครดิตของไทยขึ้น จากมองเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง ทั้งนี้ Bond yield ของทั่วโลกฟื้นตัว ส่งปรับพอร์ตลงทุน โดยวันนี้กลุ่ม ICT-ค้าปลีก พักตัวขณะที่กลุ่มแบงก์-พลังงาน-ปิโตรฯ ชัยปรับขึ้น พุ่งนี้ตลาดฯ คงจะนิ่ง-วอลุ่มเทรดบางต่อเนื่องในช่วงรอผลประชุม ECB พร้อมให้แนวรับ 1,660-1,665 แนวต้าน 1,675-1,680 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,665.93 จุด ลดลง 5.29 จุด (-0.32%) มูลค่าการซื้อขาย 58,277.80 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีทำระดับสูงสุดที่ 1,677.47 จุด และทำระดับต่ำสุดที่ 1,662.28 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 528 หลักทรัพย์ ลดลง 988 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 463 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 1-5 bps. ในตราสารระยะยาว** สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 109,688 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 36,597 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี้ ซื้อสุทธิ 6,309 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,440 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.46% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01% Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 1-5 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US Treasury ภายหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ พิจารณาเลื่อนการเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนที่มีกำหนดในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติบางส่วนยังคงขายทำกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,440 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,440 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ  
2,637 ล้านบาท (อินโฟเคสต์)

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ยอดขายรถเดือนส.ค. จีน
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. สหรัฐ
- สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ค. สหรัฐ
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

|              |                               |        |            |            | As of 11-Sep-19   |              |           |         |                          |       |       |
|--------------|-------------------------------|--------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|---------|--------------------------|-------|-------|
| Friday 6     |                               |        |            |            | Thai Stock Market |              |           |         |                          |       |       |
|              | Release                       | Actual | Cons.      | Prior      | 10-Sep-19         | Chg          | %Chg.     |         |                          |       |       |
| TH           | Foreign Reserves              | Aug 30 | \$220.2b   | --         | \$220.5b          | 1,665.93     | -5.29     | -0.32%  | SET                      |       |       |
| EU           | GDP SA QoQ                    | 2Q F   | 0.2%       | 0.2%       | 0.2%              | 1,107.41     | -3.16     | -0.28%  | SET50                    |       |       |
|              | GDP SA YoY                    | 2Q F   | 1.2%       | 1.1%       | 1.1%              | 2,443.80     | -6.99     | -0.29%  | SET100                   |       |       |
| US           | Change in Nonfarm Payrolls    | Aug    | 130k       | 160k       | 159k              | 353.18       | +0.09     | +0.03%  | MAI                      |       |       |
|              | Change in Manufact. Payrolls  | Aug    | 3k         | 5k         | 4k                | 2,099.75     |           |         | Institution Net Position |       |       |
|              | Unemployment Rate             | Aug    | 3.7%       | 3.7%       | 3.7%              | 211.84       |           |         | Proprietary Net Position |       |       |
|              |                               |        |            |            |                   | -2,637.25    |           |         | Foreign Net Position     |       |       |
|              |                               |        |            |            |                   | 325.66       |           |         | Individual Net Position  |       |       |
|              |                               |        |            |            |                   | 58,277.81    |           |         | Total Trading Value      |       |       |
| Monday 9     |                               |        |            |            | Major Indices     |              |           |         |                          |       |       |
|              | Release                       | Actual | Cons.      | Prior      | 10-Sep-19         | Chg          | %Chg.     |         |                          |       |       |
| CH           | Foreign Reserves              | Aug    | \$3107.18b | \$3100.00b | \$3103.70b        | 26,909.43    | +73.92    | +0.28%  | Dow Jones                |       |       |
|              | Exports YoY                   | Aug    | -1.00%     | 2.20%      | 3.30%             | 2,979.39     | +0.96     | +0.03%  | S&P 500                  |       |       |
|              | Imports YoY                   | Aug    | -0.056     | -6.40%     | -5.60%            | 8,084.16     | -3.28     | -0.04%  | Nasdaq                   |       |       |
|              | Trade Balance                 | Aug    | 239.60b    | 299.30b    | 310.26b           | 3,499.00     | +6.00     | +0.17%  | STOXX Europe 50          |       |       |
| JP           | BoP Current Account Balance   | Jul    | ¥1999.9b   | ¥2046.0b   | ¥1211.2b          | 7,271.17     | -40.09    | -0.55%  | FTSE 100                 |       |       |
|              | Trade Balance BoP Basis       | Jul    | -¥74.5b    | -¥24.0b    | ¥759.3b           | 12,268.71    | +42.61    | +0.35%  | DAX                      |       |       |
|              |                               |        |            |            |                   | 21,392.10    | +73.68    | +0.35%  | Nikkei 225               |       |       |
|              |                               |        |            |            |                   | 3,021.20     | -3.54     | -0.12%  | Shanghai Composite       |       |       |
|              |                               |        |            |            |                   | 26,683.68    | +2.28     | +0.01%  | Hang Seng                |       |       |
|              |                               |        |            |            |                   | 2,032.08     | +12.53    | +0.62%  | KOSPI                    |       |       |
|              |                               |        |            |            |                   | 37,145.45    | +163.68   | +0.44%  | BES Sensex               |       |       |
|              |                               |        |            |            |                   | 6,336.67     | +10.46    | +0.17%  | Jakarta Composite        |       |       |
|              |                               |        |            |            |                   | 7,930.15     | +0.67     | +0.01%  | Philippines Composite    |       |       |
|              |                               |        |            |            |                   | 970.26       | -3.86     | -0.40%  | Ho Chi Minh              |       |       |
| Tuesday 10   |                               |        |            |            | Crude Commodities |              |           |         |                          |       |       |
|              | Release                       | Actual | Cons.      | Prior      | 10-Sep-19         | Chg          | %Chg.     |         |                          |       |       |
| JP           | Money Stock M2 YoY            | Aug    | 2.40%      | 2.40%      | 2.30%             | 57.85        | -0.17     | -0.29%  | WTI (\$/bl)              |       |       |
|              | Money Stock M3 YoY            | Aug    | 2.00%      | 2.00%      | 2.00%             | 59.75        | -0.31     | -0.52%  | Dubai (\$/bl)            |       |       |
| CH           | CPI YoY                       | Aug    | 2.80%      | 2.70%      | 2.80%             | 62.70        | +0.06     | +0.10%  | Brent (\$/bl)            |       |       |
|              | PPI YoY                       | Aug    | -0.80%     | -0.90%     | -0.30%            | 57.40        | -0.45     | -0.78%  | NYMEX (\$/bl)            |       |       |
| JP           | Machine Tool Orders YoY       | Aug P  | -37.10%    | --         | -33.00%           | 1,490.30     | -11.90    | -0.79%  | COMEX Gold               |       |       |
| US           | NFIB Small Business Optimism  | Aug    | 103.1      | 103.5      | 104.7             | 2,393.00     | -29.00    | -1.20%  | Batic Dry Index          |       |       |
| Wednesday 11 |                               |        |            |            | Exchange Rate     |              |           |         |                          |       |       |
|              | Release                       | Actual | Cons.      | Prior      | 10-Sep-19         | 9-Sep-19     | %Chg.     |         |                          |       |       |
| US           | MBA Mortgage Applications     | Sep 6  | --         | --         | -3.10%            | 30.60        | 30.63     | -0.08%  | USD/THB                  |       |       |
|              | PPI Final Demand MoM          | Aug    | --         | 0.10%      | 0.20%             | 1.1043       | 1.1046    | -0.03%  | EUR/USD                  |       |       |
|              | PPI Ex Food and Energy MoM    | Aug    | --         | 0.20%      | -0.10%            | 107.51       | 107.22    | +0.27%  | USD/JPY                  |       |       |
|              | PPI Final Demand YoY          | Aug    | --         | 1.70%      | 1.70%             | 1.2352       | 1.2347    | +0.04%  | GBP/USD                  |       |       |
|              | PPI Ex Food and Energy YoY    | Aug    | --         | --         | 2.10%             | 7,1116       | 7,1120    | -0.01%  | USD/CHY                  |       |       |
|              | Wholesale Inventories MoM     | Jul F  | --         | 0.20%      | 0.20%             | 1,191.36     | 1,191.96  | -0.05%  | USD/KRW                  |       |       |
|              |                               |        |            |            |                   | 98.324       | 98.303    | +0.02%  | Dollar Index             |       |       |
| Thursday 12  |                               |        |            |            | Thai Bond Market  |              |           |         |                          |       |       |
|              | Release                       | Actual | Cons.      | Prior      | 10-Sep-19         | 9-Sep-19     | %Chg.     |         |                          |       |       |
| JP           | PPI YoY                       | Aug    | --         | -0.80%     | -0.60%            | 319.35       | 320.31    | -0.30%  | Total Return Index       |       |       |
|              | Core Machine Orders MoM       | Jul    | --         | -9.00%     | 13.90%            | 109,688.46   | 65,057.42 | +68.60% | Outright/ Cash Trading   |       |       |
|              | Core Machine Orders YoY       | Jul    | --         | -4.10%     | 12.50%            |              |           |         | Bond Yield               |       |       |
| EU           | Industrial Production SA MoM  | Jul    | --         | -0.10%     | -1.60%            | 1M           | 3M        | 6M      | 1Y                       | 2Y    | 3Y    |
|              | ECB Main Refinancing Rate     | Sep 12 | --         | 0.00%      | 0.00%             | 1.448        | 1.447     | 1.437   | 1.415                    | 1.404 | 1.439 |
|              | ECB Marginal Lending Facility | Sep 12 | --         | 0.25%      | 0.25%             | -0.17        | -0.28     | +0.00   | +0.13                    | +0.13 | +0.45 |
|              | ECB Deposit Facility Rate     | Sep 12 | --         | -0.50%     | -0.40%            | 5Y           | 7Y        | 10Y     | 15Y                      | 20Y   | 30Y   |
| US           | CPI MoM                       | Aug    | --         | 0.10%      | 0.30%             | 1.463        | 1.571     | 1.663   | 1.644                    | 1.819 | 1.970 |
|              | CPI Ex Food and Energy MoM    | Aug    | --         | 0.20%      | 0.30%             | +1.51        | +1.89     | +5.37   | +2.10                    | +1.44 | +1.15 |
|              | CPI YoY                       | Aug    | --         | 1.70%      | 1.80%             |              |           |         |                          |       |       |
|              | Initial Jobless Claims        | Sep 7  | --         | --         | 217k              |              |           |         |                          |       |       |
|              | Continuing Claims             | Aug 31 | --         | --         | 1662k             |              |           |         |                          |       |       |
|              | Bloomberg Consumer Comfort    | Sep 8  | --         | --         | 63.4              |              |           |         |                          |       |       |
|              | Monthly Budget Statement      | Aug    | --         | --         | -\$119.7b         |              |           |         |                          |       |       |
| Friday 13    |                               |        |            |            | US Bond Market    |              |           |         |                          |       |       |
|              | Release                       | Actual | Cons.      | Prior      | Bond Yield        |              |           |         |                          |       |       |
| JP           | Capacity Utilization MoM      | Jul    | --         | --         | -2.60%            | 3M           | 2Y        | 3Y      | 5Y                       | 10Y   | 30Y   |
|              | Industrial Production YoY     | Jul F  | --         | --         | 0.70%             | 1.95         | 1.67      | 1.61    | 1.58                     | 1.72  | 2.19  |
|              | Industrial Production MoM     | Jul F  | --         | --         | 1.30%             | Change (bps) | -1.00     | +9.00   | +9.00                    | +9.00 | +8.00 |
| TH           | Foreign Reserves              | Sep 6  | --         | --         | \$220.2b          |              |           |         |                          |       |       |
| US           | Import Price Index MoM        | Aug    | --         | -0.50%     | 0.20%             |              |           |         |                          |       |       |
|              | Retail Sales Advance MoM      | Aug    | --         | 0.20%      | 0.70%             |              |           |         |                          |       |       |
|              | Retail Sales Ex Auto MoM      | Aug    | --         | 0.10%      | 1.00%             |              |           |         |                          |       |       |
|              | Retail Sales Ex Auto and Gas  | Aug    | --         | 0.30%      | 0.90%             |              |           |         |                          |       |       |
|              | U. of Mich. Sentiment         | Sep P  | --         | --         | 90.2              |              |           |         |                          |       |       |